



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้งที่ /2554

16 ตุลาคม 2553

**พิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ ๓ เมืองนิกาทะ ประเทศญี่ปุ่นแทนสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมศึกษาคึกคัก มุ่งมั่นสร้างร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารอย่างเป็นทางการ**

การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงทางอาหาร เอเปค ครั้งที่ 1 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนิกาทะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรัฐมนตรีจากสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การต่างๆ อาทิ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) เข้าร่วมหารือถึงความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายใต้ 2 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร และการอำนวยความสะดวกทางการลงทุน การค้า และการตลาด และที่สำคัญคือการหารือการจัดทำ ปฏิญญานิกาทะว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างสมาชิกเอเปค โดยไม่มีการลงนามและไม่มีผลผูกพันทางด้านกฎหมาย อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเปคอย่างยั่งยืน ในกรณีนี้ Mr.Michihiko Kano รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ญี่ปุ่น กล่าวเปิดการประชุม

ด้านนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงด้านอาหารเอเปค ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร และการอำนวยความสะดวกทางการลงทุน การค้า และการตลาด ณ ห้องประชุม Marine Hall, Toki Messe ณ เมืองนิกาทะ ประเทศญี่ปุ่น ว่า การที่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร จะต้องดำเนินการ เร่งด่วนใน 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยในส่วนของ การบริหารจัดการน้ำจะต้องเร่งพัฒนาระบบชลประทาน ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ยังมีพื้นที่จำนวนมากยังคงต้องอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลในการทำเกษตรกรรม ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านดังกล่าวระหว่างเขตเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ส่วนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นนอกเหนือไปจากการฝึกอบรม ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแล้ว ยังจะต้อง สร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรรุ่นปัจจุบันและเกษตรกรรุ่นใหม่ เนื่องจาก การสำรวจพบว่าเกษตรกรรุ่นปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยสูงถึง 50 ปี การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพจึงจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างภาคเกษตรกรรมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการจัดหลักสูตรสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว โดยจะให้ความรู้และฝึกฝนทั้งด้านการผลิต การตลาด และการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารยังเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆ โดย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เจน คือ การที่ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน บวกสาม ได้ดำเนินการโครงการระบบสำรองข้าวฉุกเฉินขึ้น เพื่อรองรับการช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

ส่วนประเด็นเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการลงทุน การค้า และการตลาด นั้น การเพิ่มการลงทุนภาคการเกษตรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารในระดับประเทศ นอกจากนี้ การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศจะเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนา ศักยภาพการผลิตในประเทศที่มีข้อจำกัดในเรื่องเงินลงทุนและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคการเกษตรจากต่างประเทศ อาจก่อให้เกิดผลในด้านลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการครอบครองที่ดิน ความรับผิดชอบต่อการจัดการมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการทำลายวิถีการดำรงชีวิตของ คนในชุมชน เป็นต้น แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยสนับสนุนหลักการโดยรวมของการลงทุนภาคการเกษตรอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agriculture Investment: RAI) ที่ยกร่างโดย FAO, IFAD, UNCTAD และ World Bank แต่สำหรับในรายละเอียดจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนนำไปใช้ เพื่อให้หลักการ RAI ได้ผลตามเจตนารมณ์ ก่อให้เกิดสถานะที่ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งองค์กรนานาชาติควรต้องมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาในด้านกลไกการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

-----